

ผู้สมัคร ส.ก.เปลี่ยนสีป้ายหาเสียง-ปรับแบบเสื้อทีม

เพื่อไทยโหนกระแส'ซัซชาติ'

ประชันป้ายอวยพร พท. E-card
ประกบ'อุ๊งอิ๊ง' ส่วนป้าย'ประวิตร'
พริบเส้นทางอีสาน-เหนือ

กรุงเทพธุรกิจ ● ผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทย โหนกระแส 'ซัซชาติ' เปลี่ยนสีป้ายหาเสียง เป็นสีเขียว ปรับแบบเสื้อทีมทำงาน หลัง กระแสพรรคไม่คึกคัก ขณะที่ 2 พรรค ประชันอวยพรปีใหม่ของไทย เพื่อไทยออก E-card ส.ส.ประกบหัวหน้าครอบครัว "อุ๊งอิ๊ง" ส่วนป้าย "ประวิตร" หัวหน้าพชร. พริบเส้นอีสาน-เหนือ ด้านกรม.เคาะเลือกซ่อม จ.ราชบุรี 15 พ.ค. รับทราบแนวทางยธ.ปรับปรุง การขอพระราชทานอภัยโทษ จัดชั้น เลื่อนชั้น นักโทษ

บรรยากาศการหาเสียงนับแต่วัน รับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม. และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) ผ่านมา ครึ่งเดือน (31 มี.ค.-4 เม.ย.) บรรดา ผู้สมัครต่างลุยหาเสียงด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดทีมผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพื่อไทย ซึ่งส่งผู้สมัครครบ 50 เขต ได้เปลี่ยนสีป้ายหาเสียง จากเดิมใช้สีแดงซึ่งเป็นสีของพรรคเพื่อไทย มาใช้ป้ายหาเสียง โหนสีเขียว ซึ่งเป็นสีเดียวกับที่นายซัซชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ใช้หาเสียง และใช้ป้ายขนาดเล็กลงเท่ากับ ที่นายซัซชาติใช้

ทั้งนี้ เนื่องจากพรรคเพื่อไทย ไม่ได้ส่ง ผู้สมัคร ผู้ว่ากทม. ในนามพรรค ทำให้การ หาเสียงผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทย เป็นไปด้วย

อ่านต่อหน้า | 5

▶ ต่อจากหน้า 8

เพื่อไทย

ความยากลำบาก เพราะประชาชนให้ความสำคัญกับการเลือกผู้ว่า กทม.มากกว่า จึงทำให้พรรคการเมือง หรือผู้สมัคร ส.ก. ที่มีผู้สมัครผู้ว่ากทม. ช่วยหาเสียงมีความ ได้เปรียบมากกว่า อีกทั้งกระแสของนายซัซชาติ ที่ติดโพลอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง ค่อนข้างอยู่

ในเกณฑ์ดี จึงถูกตั้งข้อสังเกตถึงความพยาม ของผู้สมัคร ส.ก. พรรคเพื่อไทย จะเชื่อมโยง กับกระแสสายซัซชาติ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ใน แ่งกระแสและคะแนนเสียง

นอกจากนี้ บรรดาทีมงานของผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทย ยังสวมใส่เสื้อยืดสีดำ ข้อความ สีเขียว ลูยงาน ลูยงาน ลูยงาน ที่ล้อมาจาก เสื้อทีมซัซชาติ ที่มีข้อความ ทำงาน ทำงาน ทำงาน ซึ่งกรณีดังกล่าว เคยมีประชาชน สอบถามนายซัซชาติถึงความเกี่ยวข้อง กับ พรรคเพื่อไทย แต่เจ้าตัวได้อธิบายว่าครั้งนี้ ได้ลงแบบอิสระ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วันเดียวกันนี้ แกนนำ ส.ส. ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และสมาชิก พรรคเพื่อไทย นำโดย น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมใจขึ้นป้ายรูปแบบ อีการ์ด (E-card) และโพสต์ข้อความผ่าน โซเชียลมีเดียอวยพรวันสงกรานต์ 2565 หรือ ปีใหม่ของไทย ซึ่งมีตนเองและรูปร่างสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาดำเนินการมีส่วนร่วม และนวัตกรรม และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย อยู่ในการ์ดด้วย โดยมีข้อความ อาทิ ขอส่ง ความสุขเทศกาลวันสงกรานต์และวันแห่ง ครอบครัวไทย แพทองธาร ชินวัตร และ... (ชื่อส.ส.) / สุขสันต์วันสงกรานต์ 2565 แพทองธาร ชินวัตร และ

ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ พ.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ขึ้นป้ายอวยพร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย 2565 ในรูปแบบบิลบอร์ดขนาดใหญ่ รวมทั้ง ป้ายขนาดเล็กติดตามเสาไฟฟ้า ต้นไม้ในหลาย เส้นทาง โดยเฉพาะที่มุ่งหน้าไปภาคเหนือ และภาคอีสาน เพื่อให้ประชาชนที่เดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้พบเห็น มีข้อความ ว่า "สวัสดิ์ปีใหม่ไทย 2565 ขอให้คนไทย มีสุขภาพดี มีความสุข อยู่ดีกินดีตลอดไป" พ.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

อย่างไรก็ตาม วานนี้ (12 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ หมดทางหลวงหนองแค แขวงทางหลวงสระบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) ทำการ เก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่ ทล.1 ระหว่าง กม.95+000 — กม.103+000 เป็นช่วงๆ

โดยมีป้ายอวยพรปีใหม่ ของ พ.อ.ประวิตร รวมอยู่ด้วย ซึ่งการเก็บป้ายดังกล่าวเพื่อ ความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจร ในบริเวณดังกล่าว

ขณะเดียวกัน พ.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์ ก่อนการประชุมกรม.ถึงเรื่องป้ายที่ถูกวิจารณ์ว่า เป็นการหาเสียงโดยกล่าวว่า "วิพากษ์วิจารณ์เรื่อง อะไรหะหาเสียงยังงี้ หัวหน้าพรรคทำได้อะไร" ผู้สื่อข่าวจึงถามว่า สังคมมองเสมือนอยาก เป็นนายกฯ พ.อ.ประวิตร กล่าวสั้นๆ ว่า "โอ้ นายกฯ ติดได้ไหมล่ะๆ"

ด้าน พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รว.กลาโหม ตอบข้อถามผู้สื่อข่าว หลังประชุมกรม.ถึงเรื่องเดียวกันว่า "ผมได้ ถามในที่ประชุมกรม.ว่ามีป้ายอื่นอีกไหม พรรคอื่นมีไหม มันก็มีทุกพรรค ถ้าไม่มีอะไร ผิดกฎหมายก็ว่ากันไป แต่ละพรรคก็ทำได้"

ต่อข้อถามว่า หลายคนมองว่า พ.อ.ประวิตร จะมาเป็นนายกฯ หรือไม่ พ.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "ท่านก็ยืนยันร้อยครั้งว่า ท่านไม่เป็น ผมถาม พ.อ.ประวิตร ท่านก็พูด แบบเดิมทุกครั้ง เราไม่เคยพูดกันเรื่องนี้ ไม่เคยสงสัย ไม่มีอะไรที่จะทำให้ผมแตกอก กันได้ทั้งสิ้น ไม่มีอะไรทั้งสิ้น และท่านก็ไม่เคย บอกว่าจะจะเป็นหรือไม่เป็นแต่ท่านก็บอกผมว่า ท่านก็ยินดี และสนับสนุนนายกฯตลอดไป" พ.อ.ประยุทธ์ กล่าว

กรม.เคาะ 15 พ.ค.เลือกซ่อมราชบุรี

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลัง การประชุม กรม.วันที่ 12 เม.ย.ว่า ที่ประชุม กรม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการ เลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ... ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอ ทั้งนี้ การออกพระราชกฤษฎีกา เนื่องจากศาลฎีกา มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2565 ให้นางสาว ปารีณา ไกรคุปต์ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ นางสาวปารีณาหยุดปฏิบัติหน้าที่

ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง กำหนดให้กรณีที่ตั้งตำแหน่ง ส.ส.แบบ แปรเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก

ถึงคราวออกตามอายุของสภา หรือเมื่อมีการยุบสภา ให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตั้งตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาจะเหลือไม่ถึง 180 วัน กกต.คาดว่าจะมีการเลือกตั้งได้ในวันที่ 15 พ.ค.

ชั่วคราว"พปชร.-ปชป."รอเคาะผู้สมัคร

สำหรับความพร้อมของพรรคการเมือง พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวถึงการส่งผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี ว่า "มีผู้สมัครอยู่ในใจผมแล้ว"

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รองหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า ได้มีการหารือกันเรื่องนี้บ้างแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป เพราะต้องรอคุยกับ น.ส.ปาริณาก่อน เพราะเขาเป็น ส.ส.พื้นที่นี้เก่า เพื่อขอข้อมูล

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ตอบคำถามถึงการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เช่นกันว่า การพิจารณาหลักเกณฑ์และข้อบังคับของพรรคอยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้พิจารณาในที่ประชุมเนื่องจากมีข้อบังคับพรรคว่าจะต้องปฏิบัติตามอะไร ไม่มีปัญหาอะไร เมื่อถึงเวลาก็พิจารณากันได้และตัดสินใจกันได้

ต่อคำถามถึงกรณี ผู้สมัครในนามพรรคออกมาเปิดตัวแล้ว นายจรินทร์ กล่าวว่า พรรคมีตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม แต่การพิจารณาตัดสินใจต้องเป็นไปตามหลัก ตามขั้นตอนกระบวนการของพรรค เช่นเดียวกับการเลือกตั้งซ่อมที่กรุงเทพฯ พรรคก็มีตัวบุคคล เมื่อถึงเวลาที่พิจารณาได้ภายใต้ข้อบังคับและข้อกำกับที่พรรคมีอยู่ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามนั้น

ฝ่ายค้านยึดมติยื่นซักฟอก ส.ค.

นายวิจารณ์ ชาวพัฒน์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านเลื่อนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไปปลายเดือน ส.ค.จากเดิมที่กำหนดไว้กลางเดือนพ.ค.ว่า พรรคฝ่ายค้านยังไม่เปลี่ยนมติคือ จะยื่นเดือน ส.ค. ซึ่งพยายามจะยื่นให้เร็วที่สุด ช่วงนี้อยู่ระหว่างที่แต่ละพรรคกำลังสร้างความเตรียมพร้อมมากยิ่งขึ้น และยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่า จะยื่นอภิปรายรัฐมนตรีกี่คน ทั้งนี้ ฝ่ายค้านไม่ได้กังวลเรื่องการพิจารณากฎหมายลูก เพราะต้องการทำ

หน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านมากกว่า

สำหรับข้อกังวลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะยุบสภาก่อนหรือไม่ เพื่อที่จะทำให้กฎหมายลูกไม่เสร็จ ตนและพรรค.ก. ไม่มีอะไรให้กังวล เพราะหากนายกรัฐมนตรียุบสภาก่อนก็เป็นเรื่องดี และพรรค.ก.ก็ไม่ได้มีความกังวลเรื่องกติกาดังกล่าวจะเป็นแบบใด เพราะการยุบสภาและคืนอำนาจให้กับประชาชน ไม่ว่าจะกติกาก่อนอย่างไรพรรค.ก. ก็พร้อมให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจ

ยธ.ปรับจัดชั้นนักโทษ-แนวทางขอภัยโทษ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุม ครม. 12 เม.ย.ว่า ครม.รับทราบรายงานของกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการขอภัยโทษ ซึ่งเป็นการปรับปรุงแนวทางการจัดชั้นเลื่อนชั้นนักโทษ เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น โดยเป็นการรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขอภัยโทษที่ตั้งโดยนายกรัฐมนตรี

โดยมีข้อสรุปดังนี้ 1.ยังไม่มีความจำเป็นในการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป พ.ศ.2564 2.นักโทษที่จะได้รับอภัยโทษ (ไม่ว่าลดโทษหรือปล่อยตัว) ต้องผ่านระยะปลอดภัย คือ ต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือรับโทษจำคุกมาแล้ว 8 ปี (แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อน) และไม่ว่าจะเป็นนักโทษชั้นใด หลังจากนั้นจะมากดูอายุ สุขภาพ การจัดชั้นเพื่อลดโทษ ยกเว้นแต่เป็นการถวายฎีกาเฉพาะราย

3.วางหลักเกณฑ์ใหม่ที่เข้มขึ้นเกี่ยวกับการลดโทษคดีร้ายแรงในความรู้สึกของสังคม เช่น คดียาเสพติด คดีทุจริต คดีที่ศาลให้ประหารชีวิต โดยให้การลดโทษและปล่อยตัว 4.การจัดชั้นนักโทษ (ดี ดีมาก เยี่ยม) จะเข้มขึ้นและมีกฎเกณฑ์มากขึ้น 5.มีการเตรียมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และต้องวางแผนระยะยาวล่วงหน้า

6.การออกพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษฯ ยังคงมีความจำเป็นอยู่ตามโอกาสตามสมควร เพื่อจูงใจให้นักโทษมีความหวัง ไม่ก่อการจลาจล ลดความแออัดในเรือนจำ นำไปสู่การคืนคนดีกลับสู่สังคม และแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงแก้ไขให้เป็นตามรายงานฉบับนี้ และสร้างการรับรู้แก่สังคมต่อไป